

ส่วนที่ ๓

ยุทธศาสตร์และแผนงานพัฒนา ICT

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ อย่างเป็นรูปธรรมจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศไว้ ๔ ยุทธศาสตร์ ได้แก่

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมี วิจารณญาณ และรู้เท่าทัน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคล

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการด้านอื่น ๆ ของหน่วยงาน

แผนกลยุทธ์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ

ยุทธศาสตร์	แผนกลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างมี วิจารณ์ญาณและรู้เท่าทัน	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้สามารถพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง - จัดการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่พนักงาน - ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุน การเรียนการสอนเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการศึกษาของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองป่าก่อ	<ul style="list-style-type: none"> - สนับสนุนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ - จัดทำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สื่อการเรียนการสอนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - จัดหาระบบทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูผู้ดูแลเด็ก
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการ บริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้ระบบเทคโนโลยีปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให้ทั่วถึง - ส่งเสริมการเรียนรู้ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล - มีศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์และบริการ Internet
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการบริหารจัดการด้าน อื่น ๆ ของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการประชุมสภา การประชาคม หรือการปฏิบัติงานในทุกส่วนราชการ - เปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารให้กับประชาชนผู้ใช้บริการด้วยระบบสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรูปแบบ